

ประวัติความเป็นมา“สถาบันกัณฑ์นา”

“สถาบันกัณฑ์นา” ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของคุณประดิษฐ์ ภัลย์จาก ผู้ก่อตั้งบริษัท กัณฑ์นา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนวหน้าของประเทศที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิง ซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและอุดมการณ์ในวิชาชีพให้แก่วงการบันเทิง เพราะเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกยู่ให้ศิลปินสูงส่งขึ้น”

สถาบันกัณฑ์นาจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2553 โดยหลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และเปิดแขนงวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พร้อมกันนี้ ด้วยเอกลักษณ์ของการเป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันกัณฑ์นาจึงดำเนินการขออนุมัติเปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิงซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบ และได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สถาบันกัณฑ์นาจึงดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สถานที่ตั้ง

สถาบันกัณฑ์นาดังอยู่ที่ เลขที่ 999 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 10 ไร่ ภายในบริเวณเขตพื้นที่ “บริษัท กัณฑ์นา มูฟวี่ทาวน์” ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตกว่า 600 ไร่ สถาบันตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์, แอนิเมชัน และโทรทัศน์ ซึ่งนักศึกษามีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศทำงานจริง โดยมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	จรดที่ดินของบริษัทกัณฑ์นามูฟวี่ทาวน์ (2002) จำกัด
ทิศใต้	จรดถนนของบริษัทกัณฑ์นา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทิศตะวันออก	จรดถนนสาธารณะและที่ดินบริษัทกัณฑ์นามูฟวี่ทาวน์(2002) จำกัด
ทิศตะวันตก	จรดที่ดินบริษัทกัณฑ์นามูฟวี่ทาวน์ (2002) จำกัด

สัญลักษณ์



เครื่องหมายของสถาบันกันตนา คือ องค์พระศิวนาฏราช
 องค์พระศิวนาฏราช หมายถึง องค์มหาเทพแห่งศิลปะทั้งปวง

เครื่องหมายสถาบันกันตนาสื่อความหมายถึง การเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ด้วยหนทางของการใช้สติปัญญา และจิตวิญญาณ เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง

สีประจำสถาบัน

สีประจำสถาบัน คือ สีฟ้า อันเป็นสีประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณประดิษฐ์ ภัลย์จาฤก ผู้วางรากฐานแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านการสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นไม้ประจำสถาบัน คือ ต้นตะแบก เป็นไม้มงคลนาม เนื่องจากเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มั่นคงแข็งแรง คำว่า “แบก” หมายถึง การแบกไว้ ยกไว้ให้สูง ไม่ให้ตกต่ำ คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นตะแบกไว้ประจำบ้านจะทำให้ฐานะสูงขึ้น การนำต้นตะแบกมาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันก็เพื่อสื่อถึงความมั่นคงถาวรขององค์กรและเกียรติภูมิของวิชาชีพด้านศิลปะการผลิตสื่อ

ปรัชญา

สถาบันกันตนามุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง โดยเน้นทักษะการปฏิบัติบนรากฐานของทฤษฎีและหลักการ และเน้นการสร้างความเป็นทีมบนสาระที่สะท้อนแนวคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง และความเป็นไทย

ปณิธาน

สถาบันกันตนามุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานเชิงวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสื่อมวลชน สร้างผลงานโดยคำนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนำมาพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ (Object)

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีความรู้อย่างลึกซึ้งในศาสตร์แห่งศิลปะการผลิตและสร้างสรรค์สื่อ เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปผนวกกับองค์ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน และสามารถนำไปใช้ในการผลิตและสร้างสรรค์ผลผลิตสื่อบันเทิงที่สามารถต่อยอดหรือขยายไปสู่การสื่อสารข้ามสื่อ ที่มีคุณค่าต่อสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

สถาบันกัณตนาจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพผู้ยึดมั่นในกรอบศีลธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งในตลาดแรงงานและในการสร้างงานของตนเอง

อัตลักษณ์

บัณฑิตมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรวิชาชีพและสังคม
“มานะ ใฝ่รู้คู่คุณธรรม มุ่งมั่นศรัทธาวิชาชีพ”

เอกลักษณ์

สถาบันที่มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล